

Số: /SNN&PTNT-VP

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2022

V/v kết quả theo dõi thi hành pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình, các quy định về khuyến khích phát triển kinh tế hộ gia đình, xây dựng gia đình văn hóa.

Kính gửi: Sở Tư pháp tỉnh Thanh Hóa.

Thực hiện Kế hoạch số 26/KH-UBND ngày 28/01/2022 của UBND tỉnh Thanh Hóa về theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh năm 2022, Công văn số 183/STP-KTVB ngày 17/02/2022 của Sở Tư pháp về thực hiện theo dõi thi hành pháp luật; Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo tình hình thi hành pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình, các quy định về khuyến khích phát triển kinh tế hộ gia đình, xây dựng gia đình văn hóa như sau:

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT

Bám sát Kế hoạch của UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Kế hoạch số 16/KH-SNN&PTNT ngày 17/02/2022 về theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2022. Theo đó các đơn vị trực thuộc Sở đã xây dựng kế hoạch và văn bản chỉ đạo để tổ chức thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật theo đúng yêu cầu. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị luôn tuân thủ đúng quy định, kiên quyết đấu tranh, phòng chống vi phạm pháp luật trong hoạt động thực thi công vụ và quản lý nhà nước được giao, đặc biệt là về phòng, chống bạo lực gia đình, các quy định về khuyến khích phát triển kinh tế hộ gia đình, xây dựng gia đình văn hóa. Đến nay, không có trường hợp bị xử lý vi phạm về pháp luật.

Công tác báo cáo định kỳ 6 tháng, cả năm và đột xuất theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền về theo dõi tình hình thi hành pháp luật đều được triển khai thực hiện nghiêm túc, đáp ứng yêu cầu về nội dung và thời gian.

II. TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT

1. Về tình hình thi hành pháp luật phòng, chống bạo lực gia đình, xây dựng gia đình văn hóa

Sở đã triển khai công tác gia đình 2022; tổ chức tuyên truyền về lịch sử, ý nghĩa Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3, ý nghĩa của văn hóa ứng xử trong gia đình để xây dựng gia đình ấm no, tiến bộ và hạnh phúc; triển khai Ngày Gia đình Việt Nam và Tháng hành động quốc gia về phòng chống bạo lực gia đình 2022 lan tỏa đến cán bộ, công nhân viên chức, lao động trong toàn ngành.

Nhân dịp 21 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001-28/6/2022), Tháng hành động quốc gia về phòng chống bạo lực gia đình năm 2022, Sở đã tuyên truyền đến toàn thể công chức, viên chức trong toàn ngành nhằm tôn vinh những giá trị sâu sắc của gia đình Việt Nam; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động công chức, viên chức thực hiện nếp sống văn minh, gia đình văn hóa, kế thừa phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam; hơn nữa, là ngày để mọi người trong gia đình dành cho nhau sự quan tâm, chăm sóc, cùng nhau vượt khó khăn, vất vả thường ngày để chung tay xây dựng mái ấm gia đình.

Đồng thời, thường xuyên lồng ghép vào những cuộc họp, hội nghị của cơ quan, tuyên truyền các nội dung đa dạng như: Luật phòng chống bạo lực gia đình, Luật hôn nhân gia đình mới sửa đổi bổ sung, Luật bình đẳng giới, nêu gương người tốt, việc làm tốt, phê phán các hành vi bạo lực gia đình, các tệ nạn xã hội... và các văn bản của các cấp, cách ngành có liên quan đến công tác phòng chống bạo lực gia đình.

Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh đã góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, công nhân viên chức, lao động về ý thức, trách nhiệm xây dựng một gia đình hạnh phúc, một xã hội công bằng, phát triển bền vững. Đến nay, không có vụ việc vi phạm pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình.

2. Về khuyến khích phát triển kinh tế hộ gia đình

Để khuyến khích phát triển kinh tế hộ gia đình, kinh tế trang trại trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành các chính sách để tạo điều kiện hỗ trợ, trong đó tập trung vào hỗ trợ xây dựng hạ tầng các khu trang trại, hỗ trợ tích tụ ruộng đất, hỗ trợ vay vốn, hỗ trợ giống, cây trồng, vật nuôi, hỗ trợ các trang trại tham gia xây dựng sản phẩm OCOP, hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động thường xuyên của trang trại... cụ thể:

- Quyết định 5643/2015/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của UBND tỉnh về việc ban hành cơ chế, chính sách khuyến khích thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2016 - 2020;

- Chính sách khuyến khích tích tụ, tập trung đất đai để phát triển sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025 theo Nghị quyết số 192/2019/NQ-HĐND ngày 16/10/2019 của HĐND tỉnh.

- Chính sách tín dụng, vốn cấp bù lãi suất và mức vốn sử dụng ngân sách tỉnh để thực hiện các chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa theo Nghị quyết số 193/2019/NQ-HĐND ngày 16/10/2019 của HĐND tỉnh.

- Nghị quyết số 185/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của HĐND tỉnh về việc ban hành chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn, nông dân trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2021 - 2025.

Bên cạnh đó, tiếp tục tổ chức thực hiện các cơ chế, chính sách của tỉnh đã ban hành để hỗ trợ thực hiện cơ cấu lại nông nghiệp giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh, như: Cơ chế, chính sách khuyến khích thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo Nghị quyết số 151/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 của

HĐND tỉnh; cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất giống cây trồng, vật nuôi theo Nghị quyết số 152/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 của HĐND tỉnh;...

Các cơ chế, chính sách của tỉnh ban hành trong thời gian qua được các địa phương, doanh nghiệp, các chủ trang trại triển khai thực hiện tích cực, có hiệu quả, góp phần tích tụ ruộng đất, phát triển sản xuất hàng hóa theo hướng quy mô lớn, tập trung, khuyến khích đầu tư cơ sở hạ tầng, đẩy mạnh cơ giới hóa các khâu trong sản xuất, nâng cao chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, chuyển đổi cơ cấu giống, chủ động được nguồn giống tốt... tạo điều kiện cho các trang trại mở rộng sản xuất, đồng thời góp phần phát triển các chuỗi liên kết sản xuất.

IV. TỒN TẠI, HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN

1. Tồn tại, hạn chế

- Ngành Nông nghiệp và PTNT quản lý đa ngành, đa lĩnh vực, phạm vi rộng và nhiều đối tượng, bên cạnh đó biên chế cán bộ được bố trí cho việc thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật còn kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ chuyên môn khác. Vì vậy việc tổ chức thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật còn gặp khó khăn.

- Một số tổ chức, cá nhân chưa hiểu biết đầy đủ các quy định của pháp luật chuyên ngành, đặc biệt các tiêu chuẩn, quy chuẩn của ngành dẫn đến thực hiện chưa đúng vẫn còn tồn tại.

- Việc bồi dưỡng, nâng cao trình độ pháp luật, kỹ năng tuyên truyền miệng của công chức làm công tác theo dõi thi hành pháp luật chưa được quan tâm đúng mức.

- Kinh phí phục vụ cho hoạt động theo dõi thi hành pháp luật hạn chế.

2. Nguyên nhân

- Công chức phụ trách công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật còn kiêm nhiệm, chưa được tập huấn chuyên sâu về nghiệp vụ.

- Nghiệp vụ theo dõi tình hình thi hành pháp luật, nhất là theo dõi các lĩnh vực trọng tâm chưa được bồi dưỡng, tập huấn nên còn một số vướng mắc trong triển khai thực hiện.

V. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

- Đề nghị Đoàn liên ngành tham mưu Hội đồng PBGD pháp luật tỉnh, thường xuyên quan tâm bồi dưỡng năng lực, trình độ pháp luật, kỹ năng tuyên truyền cho đội ngũ làm công tác thi hành pháp luật; có chính sách thỏa đáng đối với đội ngũ báo cáo viên pháp luật; bổ sung kinh phí để mua sắm thêm các đầu sách pháp luật đưa vào Tủ sách pháp luật của mỗi cơ quan, đơn vị; khi có văn bản pháp luật mới, đề nghị biên soạn lại thành dạng Hỏi - Đáp những vấn đề trọng tâm, cốt lõi của văn bản, vấn đề mà nhân dân đang quan tâm, làm tài liệu tuyên truyền, phổ biến cho nhân dân biết, từ đó nâng cao nhận thức pháp luật cho nhân dân, xây dựng xã hội “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”.

- Đề nghị Sở Tư pháp tăng cường công tác tập huấn, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ theo dõi tình hình thi hành pháp luật cho đội ngũ cán bộ, công

chức thực hiện nhiệm vụ này ở cấp tỉnh và các cơ quan, đơn vị trực thuộc, nhất là đối với các lĩnh vực trọng tâm hàng năm của UBND tỉnh.

Thường xuyên tổ chức các đợt tập huấn cho cán bộ làm công tác pháp chế, tham quan, học hỏi các mô hình tổ chức và hoạt động pháp chế hiệu quả của các địa phương khác để cán bộ pháp chế trao đổi, học tập kinh nghiệm. Tổ chức hội thảo định kỳ 6 tháng/1 lần hoặc 1 năm/1 lần về đánh giá những ưu điểm, tồn tại và một số vấn đề vướng mắc trong hoạt động pháp chế ở các đơn vị, địa phương.

Trên đây là kết quả theo dõi thi hành pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình, các quy định về khuyến khích phát triển kinh tế hộ gia đình, xây dựng gia đình văn hóa năm 2022, Sở Nông nghiệp và PTNT, đề nghị Sở Tư pháp tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc Sở (để b/c);
- Lưu: VT, VP.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Lê Đức Thuận